

Giáo x̣ Nghi Ḷ c - G.p Vinh ṭ p ṭ c tḥ p ṇ n c̣ u nguỵ n cho nḥ ng ng̣ i ḅ ḅ t và khao khát tìm đ̣ n công lý hoà bình



VRNs (06.09.2011) – Gx. Nghi Ḷ c, Gp. Vinh – Tṛ c nḥ ng ḅ t công c̣ a xã ḥ i đ̣ ng đ̣ i, tṛ c nḥ ng âm ṃ u và tḥ đ̣ n đ̣ ḥ c̣ a gị i c̣ m quỵ n nḥ m ḅi nḥ , tṛ n áp, kḥ ng ḅ ng̣ i yêu ṇ c, ng̣ i yêu chụ ng ṣ tḥ t, công lý... thì ṣ hị p thông trong Giáo ḥ i và gị a nḥ ng con ng̣ i tuy không cùng tôn giáo nḥ ng chung ṃ t lý ṭ ng, ṃ t khát ṿ ng ṣ ng là đ̣ u tḥ t tuỵ t ṿ i.

Nguỵ n ṣ c ṃ nh c̣ a ng̣ i tín ḥ u ṇ i Thiên Chúa và nó đ̣ c tḥ hị n qua vị́ c c̣ u nguỵ n. Nḥ i câu chuỵ n trong Tin Ṃ ng theo Thánh Máccô: sau khi các môn đ̣ đ̣ c ṃ i đ̣ tṛ qụ mà không thành công, ṃ i tṛ ṿ ḥ i Chúa ṭ i sao thì Ng̣ i tṛ i: “Gị ng qụ y, cḥ có c̣ u nguỵ n ṃ i tṛ đ̣ c thôi!” (Mc 9,29). C̣ u nguỵ n không cḥ là thanh đ̣ c c̣ a cây Thánh giá – liên ḳ t con ng̣ i ṿ i Thiên Chúa, mà còn là thanh ngang c̣ a cây Thánh giá – liên ḳ t con ng̣ i ṿ i nhau.

Ḥ n ṃ t thág ṿ a qua là tḥ i gian đ̣ y bị n đ̣ ng, ḷ n ḷ t nḥ ng thanh niên Công giáo – nḥ chúng ta bị t ḥ đ̣ u là nḥ ng ng̣ i ṣ ng đ̣ o đ̣ c, đ̣ c ṃ i ng̣ i yêu ṃ n – ḅ ḅ t cóc và cḥ u c̣ nh tù ṭ i ṿ i nḥ ng lí do không rõ ràng. Trong ṣ đó có anh JB Thái Văn Dung, ng̣ i con giáo x̣ Nghi Ḷ c, giáo pḥ n Vinh – ṃ t giáo x̣ luôn c̣ vũ cho nḥ ng giá tṛ c̣ a công lý, hòa bình.

Tôi ngày 4.9.2011, tôi Giáo xứ Nghi Lộc đã di chuyển ra giúp cho Thánh th và buổi cầu nguyện được biết cho anh Dung, cho các nhân nhân đang bắt đầu giờ. Ca đoàn Cecilia, Hội học sinh – Sinh viên giáo xứ cùng tôi chúc và phước v.

Tôi xin chào quê nhà, anh Dung là một người nhiệt thành với công việc nhà Chúa. Được biết các hoạt động của giới trẻ, hội học sinh – sinh viên. Anh cũng đang tham gia là thành viên tích cực của Công đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội. Với những việc anh làm, mọi người nhìn thấy đó một thanh niên năng nổ, luôn hy sinh nhiệt tình cho lợi ích chung. Anh là người yêu chuộng sự thật, công lý. Tình yêu quê hương đất nước là động lực để anh tham gia vào các hoạt động báo chí cho quyên góp tại Hoàng Sa, Trường Sa...

Khi người con cháu đau khổ, thì người mẹ đau đớn và thẫn thẫn khôn nguôi. Giáo xứ Nghi Lộc đã thôi lên người nhân sáng cầu nguyện cho đứa con mà mình cầu mang, dồng lòng đau. Và cùng với anh, với còn đó biết bao thanh niên khác cùng chung lý tưởng cũng đang phải chịu cảnh ngục tù.

Đông đảo giáo dân, được biết là giới trẻ giáo xứ đã tham dự giúp cho Thánh th và buổi cầu nguyện này. Có một chi tiết khá thú vị, sau khi giúp cho kết thúc, trẻ đã đem một chén mỳ a nh và khi giúp cầu nguyện bắt đầu thì trẻ thì nh mỳ a. Phải chăng trẻ cao cũng đang đồng cảm cũng những nhân nhân của báo chí quyên?

Cho đến bây giờ, sau quãng thời gian “tạm giam” dài ngày đồng, chúng ta với còn chưa biết lý do các anh bắt đầu là gì? Đó là câu hỏi lớn khi chúng ta không khi thấy mặt của họ. Nhưng tôi Đức cha Cao Đình Thuyên phát biểu trong bài nói chuyện Tam Tòa năm nào, “giáo hội không làm chính trị, giáo hội không báo đồng, giáo hội chỉ đòi công bằng và sự thật”.

Khi chúng ta giúp người cầu nguyện cho anh JB Thái Văn Dung, cho những anh em đang bắt đầu giờ, nghĩa là chúng ta đang kiên trì tìm sự thật và công bằng. Đứng lên một người nhân nhân thì tất nhiên là người nguyện nhân nhân bóng tối.

Trong tình quan giữa con người với con người, một xã hội đang trôi dạt về phía bắt công và cái xấu, thì việc đồng thân của những người anh em này là một điều đáng khâm phục vô cùng.

T&#225;c Gi&#7843;: ChinhNghiaViet  
Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 20:57

---

Những anh em của chúng ta, dù đang bị tù đầy bất b, thì chúng ta luôn hi vọng và tin tưởng sự bình an của Chúa luôn ở cùng các anh.

Ngay khi viết bài này đã nhận được chia sẻ cùng anh JB Thái Văn Dung, cùng một số anh trong những anh đang bị bất b, với các vấn đề như các anh của xã hội hiện tại và trong lòng Giáo hội hôm nay, thấy được sự u tối t huy t trong lòng nói và hành động của các anh, mới hay rằng Hội thánh Chúa đã và đang trở lại với những tâm hồn người trẻ. Yêu Chúa không chỉ có nghĩa là chăm chỉ đi lễ, đọc kinh lòng h t. Yêu Chúa cũng không còn là im lặng để “giữ gìn nếp nhà”. Những là sự nghiệp hiện ngang cho những lý tưởng Chúa đã truyền...

Phúc thay anh em khi bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống để mới đi xa. Anh em hãy vui mừng hân h, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao...



T&#225;c Gi&#7843;: ChinhNghiaViet

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 20:57



Tên: Gi&#7843;: ChinhNghiaViet

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 20:57

---

